

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/๘

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๖๕๖
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และให้ใช้แทนหลักเกณฑ์เดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ครั้งนี้มีความรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชนผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ในอัตราที่มีความเหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความเสียหายในปัจจุบัน และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และให้ใช้แทนหลักเกณฑ์เดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ โดยให้ใช้จ่ายภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๓,๐๔๕,๕๑๙,๐๐๐ บาท (สามพันสี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สำหรับอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ

/ผลกระทบ...

ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างชัดเจน ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th